
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครัÊงทีÉ 6/2562 

วนัพฤหัสบดทีีÉ  18 กรกฏาคม 2562 

ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   
 

 

ผู้เข้าประชุม    

 1.นายวฒันา  รัตนวงศ ์       ประธานกิตติมศกัดิÍ  

 2.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีÉปรึกษา 

 3.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข       ทีÉปรึกษา 

 4.นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร       ทีÉปรึกษา 

 5.นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธาน 

 6.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 7.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 8.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

9.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม        รองประธาน 

 10.นางวรนิต กตญาณ        เลขาธิการ 

 11.นายสมชัญ ์ ยงศิริ        เหรัญญิก 

 12.นายธานินทร์  เสริมศกัดิÍ ศศิธร       กรรมการ 

 13.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 14.นายเฉลิง   จูจาํรัส        กรรมการ 

 14.นายสุนทร กระตุกฤกษ ์       กรรมการ 

 15.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       กรรมการ 

 16.นายวิชาญ   สจัจาพิทกัษก์ุล       กรรมการ 

 17.นายชชัวาล   แซ่ตัÊง        กรรมการ 

 18.นางสาวเพราพิลาส  พุทธา       ประธาน YEC 

 19.นางสาวธวิยา  สุดใจ        เลขาธิการ YEC 

 20.นางสาวกลัยาพร  วฒันจึงโรจน ์      สมาชิก 
 

วาระทีÉ 1 เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืÉนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบักาชาดจงัหวดัฉะเชิงเทราจดัโครงการบริจาคโลหิตเนืÉองในโอกาส 



85 ปีหอการคา้ไทยในวนัพฤหสัทีÉ 18 กรกฎาคม 2562 เวลาศนูย ์8.30 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ ชัÊน 2 หลงั

โบสถใ์หม่ วดัโสธรวรารามวรวิหารจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บบริจาคโลหิต จาํนวน 224 

คน ไดรั้บโลหิตจาํนวน 100,800 ซีซี 

18 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น  สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) ขอรับฟังความ

คิดเห็นขอ้เสนอแนะโครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี ระยอง เพืÉอรองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติศกัดิÍ  ร่วมเดินทางเยีÉยมเยยีนหอการคา้ 

จงัหวดัชลบุรีและการเขา้ร่วมกิจกรรม TCC Outing 2019 ของเจา้หนา้ทีÉหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย ณ จงัหวดัชลบุรี 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สมพิศ (สิÉว) ทองถาวร มารดา 

ส.อ.ธนะสิทธิÍ  อริยฐานมานนท ์สมาชิกหอการคา้ และเป็นมารดาภรรยาของ นายวนิชยโ์สวนะปรีชา สมาชิก

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัศุกร์ทีÉ 19 กรกฎาคม 2562 เริÉมสวดเวลา 20.00 น. ณ วดัจุกกระเฌอ ต.คลองจุก

กระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอุดร ศรีสาลีกุลรัตน์ พีÉชายคุณอุทยั 

ศรีสาลีกุลรัตน์ ทีÉปรึกษาหอการคา้ ในวนัจนัทร์ทีÉ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ ศาลาหอระฆงั วดัหวัสวน ต 

เสมด็ใต ้อ. บางคลา้ จ  ฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจ ประธาน  และคณะกรรมการหอการคา้ฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิครัÊ งทีÉ 2 / 2562   ณ หอ้งประชุมโรงแรมแกรนดไ์ด

มอนดจ์งัหวดับนัเตียเมียนเจยประเทศกมัพชูา 

13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 -16.30 น. นายวฒันารัตน์วงศ ์ประธานกิตติมศกัดิÍ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลกัพ.ศ. 2562 -2563 และประชุมคณะกรรมการฯ ครัÊ งทีÉ1/ 2562 ณ หอ้งประชุมIDE

ชัÊน 1 อาคาร1 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยกรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม 2562 นายวฒันารัตนวงค ์ ประธานกิตติมศกัดิÍ  ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทยครัÊ งทีÉ   

5 /2562  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัชัÊน 15 อาคาร 24 มหาวิทยา หอการคา้ไทย 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังาน

สมัมนา ในวนัองัคารทีÉ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอ้งทบัทิม โรงแรมแกรนดร์อยลัพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา หวัขอ้ 

"เงินทอง เรืÉองใหญ่ บริหารอยา่งไรใหล้งตวั"โดยทีมงานวทิยากรมืออาชีพ สนบัสนุนจาก บมจ.ไทยซมัซุงประกนั



ชีวิต  ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาจะไดรั้บความรู้ในเรืÉองต่างๆ อาทิ -นิติบุคคล รับมือกบัภาษีอยา่งไร-การบริหารจดัการ 

"งบการเงิน" -จ่าย"เงินปันผล"อยา่งไรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  -บริหารรายจ่ายอยา่งไรใหไ้ดก้าํไรและไม่มีผลร้าย

ทางภาษี    -Keyman Insurance กลยทุธส์าํคญัทีÉตอ้งทาํใหถ้กูตอ้ง-Risk Based Audit System (RBA) -รู้ทนัระบบ

ตรวจสอบและการจดัเก็บภาษีล่าสุด                                                                                                                                        

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.  นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

สมโภชพระธาตุเจดียเ์ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวดัชิร

เกลา้เจา้อยูห่วั เนืÉองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดับาง

ปรงธรรมโชติการาม ตาํบลบางพระ อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํหนดราคา

ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 3 / 2562  ณ หอ้งประชุม

ศนูยข์อ้มลูอาเซียนชัÊน 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 - 9.00 น. นายประโยชน์ โสรัจจกิจประธานนายอาทร ผดุงเจริญ รอง

ประธาน นางวรนิตกตญาณเลขาธิการ นายพงศธ์ร เผา่บรรจงกรรมการร่วมประชุมโครงการพฒันาระบบราชการ

เพืÉอรองรับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามหลกัเกณฑคุ์ณภาพการบริการจดัการภาครัฐ (PMQA)และเกณฑก์าร

ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 (สภากาแฟ) ณโครงการชล

ประธานฉะเชิงเทรา ต บา้นโพธิÍ อ บา้นโพธิÍ  จฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายยทุธนา  มาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงาน

ความกา้วหนา้ฉบบัทีÉหนึÉงโครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง เพืÉอรองรับการพฒันาเขตพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งประชุม 401 ชัÊน 4อาคาร สนข. 

24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายยทุธนามาตเจือ กรรมการ ร่วมประชุมพิจารณารายงานความกา้วหนา้

ฉบบัทีÉ 1 โครงการศึกษาจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดัฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพืÉอ

รองรับการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกณหอ้งประชุม 401 ชัÊน 4 อาคารสนข.กรุงเทพมหานครฯ 

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 ถึง 16.00 น.นายสมควร  ศรีชยั ประชาสมัพนัธ ์ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติระดบัจงัหวดัครัÊ งทีÉ 1 / 2562   ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธชัÊน 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



25 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทาํงานการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐครัÊ งทีÉ 4 / 2562   ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชัÊน 1 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ

ประจาํเดือนกรกฎาคม 2562   ณ หอ้งประชุมมรุพงศสิ์ริพฒัน์ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูยอ์าํนวยการ

ตกลงกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 6/ 2562 ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 2 ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึกรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มั Éนคงแลว้ความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 6/ 2562  ณ ห้องประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.นายพงษ์ศกัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะทาํงาน

บริหารจดัการขอ้มลู และการขอใหป้ระโยชน์จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  ระดบัจงัหวดั ณ ห้องประชุม

วิชิตสงคราม ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมสมัมนาเพืÉอสร้างความเขา้ใจ

เกีÉยวกบั EEC ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ณ หอ้งราชพฤกษ ์บี โรงแรมซนัไรส์ ลากนูโฮเทลแอนด ์กอลฟ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์โสรัจจกิจประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วม

ร่วมกิจกรรมเนืÉองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัประจาํปีพุทธศกัราช 2562 ณ 

ศาลาจตุัรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม ร่วมการดาํเนินโครงการตามแผนงานบูรณา

การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจงัหวดั ณ หอ้งเพทาย โรงแรมแก

รนดร์อยลั พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 กรกฎาคม 2562 -09.00 น. 12.00 น. นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร ทีÉปรึกษา ร่วมปฐมนิเทศโครงการ 

สมัมนาครัÊ งทีÉ1โครงการงานสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข34ช่วง

จุดตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 –จุดตดัทางเลีÉยงเมืองชลบุรีส่วนทีÉ 2 ณหอ้งอาคารสมัมนาศนูยฝึ์กอบรมบางปะ

กงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาํเภอบางปะกงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทีÉปรึกษาผงัเมืองรวม

ชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 1 / 2562  เพืÉอพิจารณาใหค้วามเห็นเกีÉยวกบัร่างผงัเมืองรวม 

ณ  หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัดิÍ เสริมศกัดิÍ ศศิธร  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงืÉอนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 4 / 2562  ณ หอ้ง

ประชุมนามตณัฑิกุลสาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -16.00 น. นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร ทีÉปรึกษา ร่วมประชุมเพืÉอหารือ

แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา- ตาํบลเขาหินซอ้นตอน

ตาํบลเมืองเก่าอาํเภอพนมสารคาม ( กม.100 + 000 –กม. 105 + 500) ณหอ้งประชุมทีÉว่าการอาํเภอพนมสารคาม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมานสัตั Ëนงาม  รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพืÉอพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการคา้ภาคตะวนัออกครัÊ งทีÉ 1 /2562  ณ หอ้งประชุม

ชัÊน 2 อาคารสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกภายในวทิยาลยัเทคนิคระยองจงัหวดัระยอง 

2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศนูย์

ปฏิบติัการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคอหิวาตแ์อฟริกาใตสุ้กรจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอ้งประชุมสาํนกังานประศุสตัว์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3-4 สิงหาคม 2562 นายชยัรัตน์โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการพิธีการศุลกากรเพืÉอ

การนาํเขา้และส่งออกของหอการคา้กลุ่มภาคตะวนัออกณโรงแรมเมาท์เท่นบีชพทัยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนสั  ตั Ëนงาม รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทาํงาน

พฒันาการศึกษาเอกชนจดังานมหกรรมการศึกษาเอกชนในพืÊนทีÉเขต พฒันาพิเศษภาคตะวนั เพืÉอร่วมวางแผนการ

ดาํเนินงาน ณ โรงแรมฟิร์ส แปซิฟิคแอนด ์คอนเวนชั Éน พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรชยั  ธรรมจรูญผูจ้ดัการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 4 / 2562  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลู

อาเซียนชัÊน 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 สิงหาคม 2562 เวลา 0.900 -12.00 น. นายณรงคศ์กัดิÍ แกว้เมืองเพชร  ทีÉปรึกษา ร่วมการสมัมนาปฐมนิเทศ

โครงการสาํรวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตดัทางหลวง

พิเศษหมายเลข 9  จุดตดัทางเลีÉยงเมืองชลบุรีส่วนทีÉ 1 ณหอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเสาธงชัÊน 3

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเสาธงอ.บางเสาธงจ.สมุทรปราการ 



7 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 3/2562  ณ หอ้งประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซียนชัÊน 1 ศาลากลาง

ฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร ทีÉปรึกษา ร่วมประชุมปฐมนิเทศ

โครงการ(สมัมนาครัÊ งทีÉ 1) โครงการสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวนัออก สาย

ทางเลีÉยงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้  ส่วนทีÉ 1 และส่วนทีÉ 2   ณหอ้งประชุมนครเนืÉองเขตโรงแรมซนัธาราเวล

เนสรีสอร์ทแอนโฮเทล อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 

12 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมพิธีถวายเครืÉองราชสกัการะ และพิธีจุด

เทียนถวายพระพรชยัมงคล เนืÉองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติÍ  พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงประจาํปีพุทธศกัราช 2562 ณ หนา้ศาลาจตุัรมุข ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการสรรหาบุคคล

ซึÉงสมควรเป็นผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจงัหวดัวา่ดว้ย ราคาสินคา้และบริการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้ง

ประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดบั

จงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 2 / 2562   ณ หอ้งประชุมมรุพงศศิ์ริพฒัน์ชัÊน 4  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 - 9.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน นางวรนิตกตญาณ เลขาธิการ 

ร่วมประชุมโครงการพฒันาระบบราชการเพืÉอรองรับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ(PMQA) และเกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ 

PMQA 4.0 (สภากาแฟ)ณ สมัมนาบางปะกงปาร์คมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15-16 สิงหาคม 2562 นายประโยชน์โสรัจจิกิจ ประธาน ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบติัการในการขบัเคลืÉอนการบูร

ณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพืÉอสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคภาคกลางและภาค

ตะวนัออกณโรงแรมเอสดีอเวนิวปิÉ นเกลา้ถนนพระบรมราชธานี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดักรุงเทพฯ 

19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 นายจิตรกรเผดจ็ศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือนของโครงการภายใตโ้ครงการยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่ม

งานวิจยัเพืÉอการวิจยัเชิงพืÊนทีÉแบบบูรณาการกรณีศึกษาการสร้างมลูค่าเพิÉมจากมะม่วงอยา่งย ั Éงยนื  ณ หอ้งเจา้เสวยชัÊน 

4  อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 



20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม   รองประธาน ร่วมเวทีถอดบทเรียนเพืÉอ

ขบัเคลืÉอนแนวทางการพฒันาทีÉอยูอ่าศยัจงัหวดัฉะเชิงเทราณหอ้งประชุมศนูยอ์าเซียนชัÊน 1  ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอืÉนๆ 

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายประโยชน์  โสรัจจกิจ ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ 

ร่วมงานพิธีสถาปนาและฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ปี 2562 - 2563 ณ หอ้งโชคอนนัต ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายวสนัตว์โรกร กรรรมการ ร่วมเยีÉยมชมศนูยเ์รียนรู้นวตักรรม

เกษตรเพืÉออนาคตKUBOTA Farm บริษทัสยามคูโบตา้คอปเปอร์เรชั Éนจาํกดั ณ KUBOTA Farmอาํเภอบา้นบึง

จงัหวดัชลบุรี 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ 2 เรืÉองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊงทีÉ 5/2562 

 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าขณะนีÊ ทางหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จะไม่มีการใช้

รายงานการประชุมเป็นรูปเล่ม เหมือทีÉผา่นมา จะใชส้แกนบาร์โคช้ เพืÉอลดการใชก้ระดาษ และประหยดัค่าใชจ่้าย 

รายงานการประชุมจะส่งให้สมาชิกหอการคา้ฯ ทางกลุ่มไลน์หอการคา้ฯ และอยู่ในเว๊ปไซด์ หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

มตทิีÉประชุม รับรอง 
 

วาระทีÉ 3 เรืÉองเพืÉอพจิารณา 

3.1 กาํหนดการเป็นเจ้าภาพจดัประชุมหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิครัÊงทีÉ 2/2562 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้) กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา

สุวรรณภูมิ ครัÊ งทีÉ 2/2562 ซึÉงประกอบดว้ย หอการคา้จงัหวดัสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว้ 

โดยในการประชุมครัÊ งทีÉ 2/2562 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดั ในวนัทีÉ 9 สิงหาคม 2562   ณ โรงแรมแกรนด

ไดมอนด ์จงัหวดับณัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา การเป็นเจา้ภาพ คือหอการคา้ฉะเชิงเทรา เตรียมของทีÉระลึกไปมอบให้

ประธานหอการคา้จงัหวดัต่าง  ๆและประธานหอการคา้กลุ่ม จาํนวน 5 ชิÊน เรืÉ องค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม อาหารและ

สถานทีÉ นายวริทธิÍ ชนวีร์  อศัวเหม ประธานหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เป็นคนรับชอบ  

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณ

ภูมิครัÊ งนีÊ  ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพ อยากใหค้ณะกรรมการหอการคา้ ไปกนัหลาย ๆท่าน เพืÉอมีลู

ทางในการขยาย หรือต่อยอดธุรกิจต่อไป 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 



 

3.2 การจดังานงานเลีÊยงขอบคุณ นายวฒันา รัตนวงศ์ อดีตประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (รองประธาน)  กล่าวว่า สืบเนืÉองจากทีÉประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี

มติเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดงานเลีÊ ยงเพืÉอเป็นการขอบคุณให้กับคุณวฒันา รัตนวงศ ์อดีตประธานหอการค้าจังหวดั

ฉะเชิงเทรา ทีÉดาํรงตาํแหน่งประธาน มาถึง 5 วาระ เป็นเวลา 10 ปี และไดเ้สียสละทัÊ งกาํลงักาย กาํลงัทรัพย ์ในการสร้างสรรค์

ผลงานต่างๆ ไวใ้ห้กับหอการค้าเป็นอย่างมาก จึงขอนําเข้าวาระเพืÉอพิจารณาวนั เวลา สถานทีÉและรูปแบบการจัดงานใน

เบืÊองตน้เพืÉอใหฝ่้ายเลขานุการไปดาํเนินการจดัเตรียมงานต่อไป 

นายวฒันา รัตนวงศ ์(ประธาน) กล่าวว่า  ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้ มา 5 วาระ เป็นเวลา 10 ปี มีผลงานต่างๆ

มากมาย จนไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเยีÉยมและ ผูว้่าสาํเภาทองมาหลายปีติดกนั ตอ้งขอขอบคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้

ทุกท่านทีÉใหค้วามร่วมมือ และสนบัสนุนกิจกรรมหอการคา้ทีÉผา่นมา การจดังานไม่อยากให้เสียค่าใชจ่้ายมาก ใชว้นัทีÉประชุม

ประจาํเดือนของหอการคา้ก็ได ้ประชุมเสร็จก็กินเลีÊยงต่อเลย ประชุมของหอการคา้วนัพฤหัสบดีทีÉ 3 ของเดือน เดือนนีÊ ตรงกบั

วนัทีÉ 15 สิงหาคม 2562  ตรงกบัวนัสาร์ทจีน เลืÉอนไปเป็นวนัทีÉ 16 สิงหาคม 2562 สถานทีÉเป็นสวนอาหารเกา้มณีก็ไดป้ระหยดั

ค่าใชจ่้าย 
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3.3 การสรรหาผู้แทนภาคธุรกจิเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายพรชัย  ธรรมจรูญ (ผูจ้ ัดการหอการค้าฯ) กล่าวว่าด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ด้วยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั ได้กาํหนดให้จังหวดัทุกจังหวดัยกเวน้กรุงเทพมหานครมี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั ประกอบดว้ย ผูต้รวจราชการสาํนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผูแ้ทนภาคประชา

สงัคม ผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถิÉน และผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนในจงัหวดั (หอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั และ

สมาคมการคา้) เป็นกรรมการ โดยมีอาํนาจหน้าทีÉในการสอดส่องและเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงาน

ของรัฐและเจ้าหน้าทีÉของรัฐในจังหวดัให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีÉ ดี มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ซึÉ ง

คณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระในวนัทีÉ 27 กนัยายน 2562 และจะตอ้งดาํเนินการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จงัหวดัแทนชุดทีÉหมดวาระลงภายในหกสิบวนั ผูแ้ทนหอการคา้ทีÉเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัทีÉผ่านมา คือนาย

พลูศกัดิÍ  ตนัสิทธิพนัธ ์นายมนสั ตั Ëนงาม 2 ท่านนีÊ ไดด้าํรงตาํแหน่งมาครบ 2 วาระแลว้ จึงตอ้งเปลีÉยนคนใหม่  

ดงันัÊ นในส่วนของคณะกรรมการทีÉมาจากผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวดั (หอการค้าจังหวดั สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดั และสมาคมการคา้)จงัหวดัฉะเชิงเทราจึงให้ภาคธุรกิจเอกชนในจงัหวดัฉะเชิงเทราดงักล่าว

ดาํเนินการประชุมเพืÉอคดัเลือกกนัเองให้ไดผู้แ้ทนหอการคา้ 5 คน สภาอุตสาหกรรม 5 คน โดยมีคุณสมบติัตอ้งมี

คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ ขอ้ 15คือ 

(1) เป็นสมาชิกหอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั หรือสมาคมการคา้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึÉงปีนบั

ถึงวนัแจง้รายชืÉอไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั 

(2) มีสญัชาติไทย 

(3) มีอายไุม่ตํÉากว่ายีÉสิบหา้ปีบริบูรณ์ในวนัสมคัรเขา้รับการสรรหา 



(4) มีภูมิลาํเนาหรือมีชืÉออยู่ในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยทะเบียนราษฏรในเขตอาํเภอมาแลว้เป็น

เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าหนึÉงปีนบัถึงวนัสมคัรเขา้รับการสรรหา 

(5) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 

(7) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีÉสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้ปีหรือเป็น

โทษสาํหรับความผดิทีÉไดท้าํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิÉนหรือผูบ้ริหารทอ้งถิÉน กรรมการหรือผูด้าํรง

ตาํแหน่งซึÉงรับผดิชอบบริหารพรรคการเมือง ทีÉปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ทีÉในพรรคการเมือง 

(9) ไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาทีÉหน่วยงานของรัฐในจงัหวดันัÊนเป็น

คู่สัญญา หรือในกิจการทีÉกระทาํให้แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวดันัÊน หรือทีÉหน่วยงานของรัฐใน

จงัหวดันัÊนจะกระทาํ 

องคก์ารส่งชืÉอ เขา้รับการคดัเลือกเป็นผูแ้ทนของหอการคา้จงัหวดัและสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั จาํนวน

องค์กรละ 5 ราย ภายในวนัทีÉ 23 กรกฎาคม 2562 เพืÉอให้จงัหวดัดาํเนินการสรรหาให้ไดผู้แ้ทนภาคธุรกิจเอกชน

ต่อไป (ผูด้าํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่มีสิทธิÍ สมคัรอีก) 

เมืÉอส่งชืÉอไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ ผูว้่าราชการจงัหวดัจะจดัประชุมผูแ้ทนภาคธุรกิจ

เอกชนตามทีÉองค์กรส่งไป เพืÉอให้ผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนทีÉเขา้ร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้

กรรมการผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนตามทีÉกาํหนด 

อตัรา ก.ธ.จ.ของจังหวดัฉะเชิงเทรา คืออยู่ในหลกัเกณฑ์ สิบเอ็ดอาํเภอแต่ไม่เกินสิบห้าอาํเภอ ให้มี

กรรมการจาํนวนสิบหกคน ประกอบดว้ยประธาน และผูแ้ทนภาคประชาสังคมเกา้คน ผูแ้ทนสมาชิกสภาทอ้งถิÉน

สามคนและผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชนสามคนเป็นกรรมการ 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าหอการค้ามีสิทธิเสนอชืÉอได ้5 คน ขอเสนอ 1.นายวสันต ์ 

วโกร 2.นายวิชาญ สัจจพิทักษ์กุล 3.นายชัชวาล  แซ่ตัÊ ง 4.นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร 5.ผูแ้ทน

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ใน 5 ท่าน ทีÉหอการคา้เสนอชืÉอไป ตอ้งไปเลือกผูแ้ทนหอการคา้ 1 – 2 ท่านเพืÉอเป็น

ผูแ้ทนภาคธุรกิจเอกชน 3 ท่าน เป็นกรรมการ ส่วนของสภาอุตสาหกรรม 1 ท่าน 
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3.4 แนวทางการเพิÉมสมาชิกและสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นางวรนิตกตญาณ (เลขาธิการ) กล่าวว่า ดว้ยนโยบายการบริหารงานของหอการคา้ไทย ตอ้งการใหมี้การขยาย

เครือข่ายของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหก้วา้งขวางมากยิ ÉงขึÊน โดยการรณรงคก์ารเพิÉมสมาชิกหอการคา้จงัหวดัให้มาก

ยิ ÉงขึÊน ซึÉงหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปัจจุบนั มีสมาชิกสามญัทัÊงสิÊน จาํนวน 283 ท่านการสมคัรจะมีค่าธรรมเนียมแรก

เขา้ 1,000 บาท ค่าบาํรุงปีละ 1,000 บาท จึงนาํมาเพืÉอขอความร่วมมือในการหาแนวทางในการเพิÉมสมาชิกหอการคา้ รวมถึง

การมอบสิทธิประโยชน์กบัสมาชิกหอการคา้ เช่น 



(1) การทาํบตัรประจาํตวัสมาชิก  

(2) การมอบส่วนลดในการใชบ้ริการสินคา้ หรือร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ ทัÊงในกลุ่มธุรกิจของ

สมาชิกดว้ยกนั และกบัสถานบริการต่างๆ  

(3) การออกหนงัสือรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ C/O 

(4) การไดรั้บสิทธิการทาํบตัรเอเปควีซ่า  

(5) การมีส่วนร่วมในการบริหารองคก์ร 

(6) การไดรั้บความช่วยเหลือจากหอการคา้ในการผลกัดนัปัญหาต่างๆ ในการประกอบธุรกิจของสมาชิก 

ต่อภาครัฐและหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

(7) การไดรั้บข่าวสารต่างๆ ทีÉเป็นประโยชนจ์ากหอการคา้จงัหวดัส่งใหใ้นรูปแบบต่างๆ 

(8) การไดเ้ขา้ร่วมประชุมแนะนาํตวัต่อการประชุมคณะกรรมการ และการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั

สมาชิก 

(9) การไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสมัมนาใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ  โดยการจดัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เองและภาคี

เครือข่าย 

(10) การใชสิ้ทธิการเป็นสมาชิกไปใชใ้นเชิงธุรกิจต่างๆ 

(11) การไดรั้บสิทธิพิเศษในการนาํสินคา้ของสมาชิกมาร่วมกิจกรรมงานแสดงสินคา้ต่างๆ ในราคาพิเศษ 

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่าว่า  ทีÉผา่นมาทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหค้วามร่วมมือกบั

ภาครัฐ ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงานของจงัหวดัฉะเชิงเทรามาโดยตลอด ช่วยผลกัดนัแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกบั

จงัหวดั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นองคก์รภาคเอกชนทีÉตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมภาครัฐเช่นปัญหาทีÉ

สมาชิกหอการคา้ฯ ร้องเรียนมา ถา้เป็นเรืÉองใหญ่ เราก็ช่วยเสนอแนะใหก้บัทางจงัหวดัเพืÉอแกไ้ขปัญหาใหส้มาชิก

ต่อไปเราจะตอ้งมีการพฒันาองคก์รหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใหเ้ขม้แข็งก่อนโดยการเพิÉมสมาชิก อยากให้

คณะกรรมการหอการคา้ช่วยกนัหาสมาชิกใหม่ๆเขา้มา กรรมการ1 คน หาสมาชิกใหไ้ด ้3 คน ตัÊงเป้าไว ้3 เดือน เรา

ก็จะมีสมาชิกเพิÉมเป็น 100 คน  ใหผู้ป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ช่วยหาดว้ย ทีÉผา่นมาหอการคา้เก็บเงินค่าอาหาร

กรรมการหอการคา้วาระละ3,000 บาท  แต่ปีบริหารนีÊ  ยงัไม่ไดเ้ก็บเงินค่าอาหารกรรมการ เพราะอยากจะตัÊงเป้าหา

สมาชิกเพิÉม ก่อนแต่ถา้ไม่ไดต้ามเป้าหมายทีÉตัÊงไว ้อาจจะตอ้งรบกวนเก็บค่าอาหารกรรมการ เหมือนเดิม  และเรืÉอง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเราอยากใหมี้การเชืÉอมโยง ต่อยอดธุรกิจกนั ใหก้ารช่วยเหลือเกืÊอกลูธุรกิจซึÉงกนัและกนั 

เช่นไปใชบ้ริการโรงพยาบาลก็มีส่วนลดในการเป็นสมาชิกหอการคา้ไปกินอาหารร้านอาหารต่างๆทีÉเป็นสมาชิก

ดว้ยกนักไ็ดรั้บส่วนลดเรืÉองอาหาร  อยากใหส้มาชิกทุกคนทีÉมีผลิตภณัฑ ์มีธุรกิจอะไร ใหช่้วยส่งขอ้มลูรายละเอียด

ผลิตภณัฑ ์หรือธุรกิจเพืÉอจะลงประชาสมัพนัธ ์ทางเพจหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอจะไดเ้ป็นการ

ประชาสมัพนัธธุ์รกิจของสมาชิก จะไดมี้การเชืÉอมโยงต่อยอดธุรกิจกนัไดต่้อไป   



มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ 4 เรืÉองสืบเนืองจากการประชุม 

4.1 สรุปการจดักจิกรรมเดินวิÉงสมาธิวสิาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจาํปี 2562 

นายจิตรกร  เผดจ็ศึก (ประธาน) กล่าวสรุปกิจกรรมเดิน-วิ Éงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจาํปี 2562 รายรับได้

จากการจาํหน่ายเสืÊอ และจากผูส้นบัสนุนการจดักิจกรรม รวมรายรับ 329,120.00 บาท รวบรายจ่าย 201,840.00 น. 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 127,280.00 บาท  

มตทิีÉประชุม รับทราบ  

4.2 การจดักจิกรรมกอล์ฟการกุศล ครัÊงทีÉ 3 

นายพรชยั ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ)   กล่าวว่า จากการประชุมครัÊ งทีÉแลว้ ทีÉประชุมเห็นชอบจดักิจกรรม

แข่งขนักอลฟ์การกุศล ครัÊ งทีÉ 3 และทีÉประชุมมีมติเห็นชอบให ้นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานหอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธานจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์ในเบืÊองตน้ไดมี้การกาํหนดทีมแข่งขนัเป็น 2 ประเภท คือทีมทั Éวไป 4 

ท่าน ทีมละ 25,000 บาท และทีม VIP 4 ท่าน 35,000 บาท เป้าหมายทัÊงสิÊน 40-45 ทีม กาํหนดการจดักิจกรรมกอลฟ์

เชืÉอมการกุศล ครัÊ งทีÉ 3ในวนัศุกร์ทีÉ 9 กนัยายน 2562 ณ สนามรอยลัเลคไซด ์กอลฟ์คลบั จะไดแ้ต่งตัÊงคณะทาํงาน 

และกาํหนดรายละเอียดของการจดักิจกรรมต่อไป  

นายบุญทอง เตียรประเสริฐ (ประธานทีÉปรึกษา) กล่าวว่าการจดักิจกรรมกอลฟ์การกุศล เป็นครัÊ งทีÉ 3 แลว้   

การจดักอลฟ์ เป็นเรืÉองของการทีÉตอ้งตกแรงซึÉงกนัและกนั และตอ้งใชแ้รงกนั กรรมการหอการคา้แต่ละคนกไ็ม่ตี

กอลฟ์   อยากใหท้างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา พิจารณา เรืÉองการจดักิจกรรมใดใดก็ตาม ไม่อยากใหร้บกวนและ

ทาํใหส้มาชิกเดือดร้อนมากเพราะทุกคนเขา้มาเป็นสมาชิกหอการคา้ก็เสียสละทัÊงเงินและเวลาอยูแ่ลว้ 

นายอาทรผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมแข็งขนักอลฟ์เป็นกิจกรรมเพืÉอหารายไดไ้วใ้ช้

จ่ายในการบริหารงานของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากใหก้รรมการหอการคา้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัไป

ช่วยกนัหาทีมมามากกว่า ไม่จาํเป็นตอ้งเสียเงินเอง ถา้กรรมการคนไหนไม่ไดตี้กอลฟ์ ไปหาขายคู่คา้ของเรา ทีÉทาํ

ธุรกิจ มีผลประโยชน์ ร่วมกนั ไปขอทีมมา  และทางหอการคา้มาใชห้นีÊภายหลงัคณะกรรมการคนไหนหาทีÉหาที

ไม่ไดก้็จะรบกวนช่วยเป็นเงินสนบัสนุนในการจดังานในครัÊ งนีÊ รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ไวใ้ชใ้นการบริหารงานของ

หอการคา้และเพืÉอทาํการกุศลส่วนหนึÉง 

นายจิตรกรเผดจ็ศึก  (รองประธาน) กล่าวว่า อยากใหก้รรมการทุกคนร่วมมือร่วมใจกนั ช่วยกนัสนบัสนุน 

กิจกรรมต่างๆ ขอหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีÉจดัขึÊน องคก์รจะขบัเคลืÉอนไปไดต้อ้งมีเงินในการบริหารงานเพราะ

หอการคา้ตอ้งมีค่าใชจ่้ายประจาํทุกเดือนและมีส่วนสนบัสนุนการกุศลองคก์รอืÉนๆ ทีÉขอสนบัสนุนมา หรือกิจกรรม

ร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทราทีÉทางหอการคา้ตอ้งคอยสนบัสนุนตลอดเวลาทีÉผา่นมา เพราะองคก์รเราเป็นองค์



ภาคเอกชนทีÉตอ้งทาํงานร่วมกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ถา้คณะกรรมการหอการคา้ร่วมมือร่วมใจกนัทุกกิจกรรมของ

หอการคา้รับรองประสบความสาํเร็จแน่นอนและขบัเคลืÉอนไปไดอ้ยา่งสง่างาม 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

4.3 การจดักจิกรรมหอการค้าแฟร์ ครัÊงทีÉ 11  

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ) กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการมีมติให้จดังานหอการคา้แฟร์ 

ครัÊ งทีÉ 11 เห็นชอบให้ นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ฝ่ายการคา้การลงทุน เป็น

ประธาน 

จดังานหอการคา้แฟร์ ครัÊ งทีÉ 11 เบืÊองตน้จะกาํหนดจดัในช่วยปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึÉงเป็นห่วงเวลาทีÉ

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานหอการคา้แฟร์ เป็นประจาํทุกๆ ปี รูปแบบการจดังาน เบืÊองตน้ประธานจดังาน

เสนอใชค้อนเซฟปลากะพงยกัษ ์กบัอาหารปลอดภยั เพืÉอเป็นการสร้างจุดเด่นของการจดังาน และเป็นการดึงดูดให้กบัผู ้

ซืÊอผูข้ายและนกัท่องเทีÉยวมาเทีÉยวงานมากขึÊน  ในส่วนของสถานทีÉจดังาน ทีÉประชุมไดเ้ห็นควรให้ไปลองจดัตามพืÊนทีÉ

นอกเขต อาํเภอเมือง โดยทีÉมีการประสานไว ้จะเป็นทีÉ บริเวณโรงสีแสงไทย บางปะกง อยู่ตลาดบูรพา ซึÉงเป็นแหล่ง

ชุมชนโดยคุณไพศาล วนิชจกัรวงศ ์ไดอ้นุญาตเขา้ใชไ้ด ้ส่วนอีกทีÉหนึÉงคือพืÊนทีÉตลาดนดันินจา ของคุณตนั เยืÊองกบั

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ซึÉ งคุณชยัรัตน์ โสธรนพบุตร เสนอมา โดยจะมีการนัดหมายเขา้ไปดูพืÊนทีÉในวนัศุกร์ทีÉ  2

สิงหาคม 2562 นีÊ   

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

4.4 การจดัสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก หัวข้อ “เงินทองเรืÉองใหญ่ บริหารอย่างไรให้ลงตวั” 

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้ฯ) กล่าวว่า จากการประชุมครัÊ งทีÉแลว้ ไดมี้การเห็นชอบใหมี้การจดั 

ใหค้วามรู้แก่สมาชิก ในหวัขอ้ “เงินทองเรืÉองใหญ่ บริหารอยา่งไรใหล้งตวั” ในเรืÉองต่างๆ อาทิ  

-      นิติบุคคล รับมือกบัภาษีอยา่งไร 

- การบริหารจดัการ “งบการเงิน” 

- จ่าย “เงินปันผล” อยา่งไรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

- บริหารรายจ่ายอยา่งไรใหไ้ดก้าํไรและไม่มีผลร้ายทางภาษี 

- รู้ทนัระบบตรวจสอบและการจดัเก็บภาษีล่าสุด  

โดยจะเชิญวทิยากรทีÉมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในดา้นการเงินมาเป็นวิทยากรจากบริษทั ไทย

ซมัซุง ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ซึÉงโครงการดงักล่าวเป็น CSR ของบริษทั ทีÉจะบริการอยูแ่ลว้ เบืÊองตน้ได้

กาํหนดจดัในวนัทีÉ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนดร์อยลั พลาซ่า อ .เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป้าหมายร่วมสมัมนา 

50 ท่าน ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการร่วมสมัมนา 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 



วาระทีÉ  5 เรืÉองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายพรชยั  ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้) ฯ จากมติทีÉประชุมคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ครัÊ งทีÉ 5/2562 เมืÉอวนัพฤหสับดีทีÉ 20 มิถุนายน 2562 มีมตินาํเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา และหอการคา้กลุ่ม

เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ และหอการคา้ไทย โดยขณะนีÊ ไดท้าํเรืÉองเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอพิจารณา

บรรจุไวใ้นวาระการประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึÉงจะจดัขึÊนในเดือนกรกฎาคม 2562 นีÊ  ส่วนวนั เวลา สถานทีÉ

ทางจงัหวดัจะแจง้มาใหท้ราบอีกครัÊ งหนึÉง ประเด็นนาํเสนอประกอบดว้ย 

เรืÉองขอตดิตามความคบืหน้า 

เรืÉองทีÉ 1.การรณรงคว์ินยัจราจร (ในเรืÉองการใชค้วามเร็ว , การสวมหมวกกนัน๊อก , ช่องทางเดินรถบรรทุก) 

เรืÉองทีÉ 2.การป้องกนัสารพิษสู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืÉองของกากอุตสาหกรรมซึÉงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  

เรืÉองทีÉ 3.โครงการรถบรรทุกสีขาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เรืÉองเสนอใหม่ 

เรืÉองทีÉ 1.ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

เรืÉองทีÉ 2.การจดัตัÊงศนูย ์EEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เรืÉองทีÉ 3.การทาํบตัรสมาร์ทการ์ดใหก้บัริษทั เพืÉอใชแ้สดงตวัตนของบริษทัแทนการใชเ้อกสารในการ 

ดาํเนินธุรกรรมต่างๆ(นาํเสนอสู่หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพา และหอการคา้ไทย ดว้ย) 

เรืÉองทีÉ 4.โครงการสูบนํÊ าคืนถิÉนเพืÉอความมั Éนคงต่อการพฒันา 

เรืÉองทีÉ 5.โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เรืÉองทีÉ 6.โครงการผลิตนํÊ าประปาใหมี้คุณภาพดืÉมไดจ้ากก๊อก 
 

นายประโยชน์  สัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า เมืÉอวนัทีÉ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จดัใหค้วามรู้สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเรืÉองการพฒันาพืÊนทีÉเพืÉอการพาณิชยที์Éสอดรับกบัพระราชบญัญติัการผงั

เมือง พ.ศ.2562 (ประกาศใช ้24 พ.ค.2562) โดยเรียนเชิญนายเฉลิมพล ต.สุวรรณ โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พร้อมทีมงานมาให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและไดแ้ลกเปลีÉยนข้อคิดเห็นต่อการ พฒันาพืÊนทีÉเพืÉอการพาณิชย ์เศรษฐกิจ 

การคา้การลงทุนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจากสภาอุตสาหกรรม

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ชมรมโรงสีข้าวจงัหวดัฉะเชิงเทรา และผูป้ระกอบการทีÉสนใจ โดยไดมี้การสรุปให้หอการคา้จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนังสือเสนอการปรับปรุงแกไ้ขผงัเมืองเพืÉอประโยชน์ในเชิง

พาณิชย ์เสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เลขา EEC  กรมโยธาธิการและผงัเมือง และทุกช่องทางทีÉสามารถผลกัดนัได ้

อาทิ สส. สว. หอการคา้ไทย หอการคา้กลุ่ม เป็นต้น และการนาํเสนอเรืÉองต้องอาศยัสืÉอมวลชนในการเผยแพร่การเรียบร้อง  

เพืÉอใหเ้กิดพลงัในการนาํเสนอแกไ้ขปรับปรุงผงัเมือง ซึÉงประเด็นในวนันัÊนมีการเสนอในเรืÉอง 

1) พืÊนทีÉสีเขียวและสีเขียวลายขอให้กาํหนดห้ามทําอุตสาหกรรมใหม่ทีÉจะก่อผลกระทบกับสิÉงแวดลอ้ม แต่

อุตสาหกรรมทีÉนอกเหนือสามารถทาํไดโ้ดยไม่กระทบกบัสิÉงแวดลอ้ม 



2) ขอให้ปลดล๊อกกบัโรงงานทีÉมีอยู่เดิมให้สามารถขยายกิจการได ้ส่วนอุตสาหกรรมทีÉส่งผลกบัสิÉงแวดลอ้ม 16 

ชนิดใหผ้ลดัดนัไปตัÊงอยูใ่นนิ คมอุตสาหกรรม 

3) ขอใหอ้นุญาตโรงงานอุตสาหกรรมทีÉตัÊงอยูเ่ดิมนอกนิคม สามารถลงเครืÉองจกัรไดเ้พืÉอเป็นการเพิÉมกาํลงัการผลิต 

4) การส่งเสริมโครงการทีÉสามารถพฒันาพืÊนทีÉโดยดึงศกัยภาพของพืÊนทีÉมาใช ้เช่น อาํเภอสนามชัยเขตสามารถ

พฒันาพืÊนทีÉเป็นเหมือนฟาร์มโชคชยั 

5) ขอใหโ้รงงานทีÉตัÊงนอกนิคมอุตสาหกรรมอยูเ่ดิมใหส้ามารถทาํการผลิตสินคา้อืÉนทีÉอยู่ในประเภทเดีÉยวกนัได ้แต่

ปัจจุบนัยงัไม่อนุญาตเนืÉองจากติดเงืÉอนไขในวงเลบ็ในพระราชบญัญติัผงัเมืองรวมทีÉห้ามไว ้ทัÊ ง  ๆทีÉเป็นสินคา้ทีÉ

ต่อยอดจากทีÉผลิตอยูเ่ดิม 

6) ขอใหพิ้จารณาพืÊนทีÉสีผงัเมืองใหอุ้ตสาหกรรมไปไดก้บัเกษตรกรรม 

7) ขอใหอุ้ตสาหกรรมบางประเภทเช่น การขุดดิน สามารถขุดไดใ้นพืÊนทีÉสีเขียว ถา้อนุญาตให้ขุดไดใ้นพืÊนทีÉสีม่วง

จะทาํใหผู้ป้ระกอบการขุดดินตอ้งแบบรับกบัตน้ทุนทีÉดินทีÉสูงมาก 

และจะมีการนัดพูดคุยเพืÉอหารือทาํความเข้าใจร่วมกันอีกครัÊ งหนึÉ งโดยจะเรียนเชิญหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 3 

หน่วยมาร่วมใหข้อ้มลู ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมจงัหวดั  โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั และ ทีÉดินจงัหวดั 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ  6 เรืÉองนําเสนอของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 นางสาวเพราพิลาส พุทธธา(ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC)กล่าวว่าเรืÉองงานสานสมัพนัธภ์าค

ตะวนัออกทีÉ YEC จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นเจา้ภาพจดังาน ถือว่าประสบความสาํเร็จทัÊงผูค้นทีÉมาร่วมงานตาม

เป้าหมายทีÉตัÊงไว ้ เรืÉองงบประมาณค่าใชจ่้ายในการจดังาน ทีÉประหยดัทุกอยา่งแต่รูปแบบงานออกมาไดข้นาดนีÊYEC 

แต่ละจงัหวดัทีÉมาร่วม มีการตอบรับทีÉดี กล่าวว่าYEC จงัหวดัฉะเชิงเทราจดังานไดดี้มากต่อไปเราจะมีงานสาน

สมัพนัธภ์าคกลางจดัทีÉจงัหวดัราชบุรีและประธาน YECจะมีการอบรม หลกัสูตรผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หวัใจ

พอเพียง รุ่นทีÉ 5 จดัอบรบระหว่างวนัทีÉ 9-13 กนัยายน 2562 ณ หอ้งเดอะ บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไซน่า เยาวราช 

กรุงเทพ ฯ  และเรืÉองการหอสมาชิก ทาง YECมีเป้าหมายการหาสมาชิกเพิÉมอยา่งชดัเจนคือสมาชิก 1 คนตอ้งแนะนาํ

หาสมาชิก เพิÉม 2 คน การมาเป็นสมาชิก ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC เขา้มาแลว้ไดอ้ะไร ไดเ้พืÉอน ไดค้อนเน็กชั Éน 

กบัสมาชิก YEC จงัหวดัต่างๆได ้ต่อยอดธุรกิจและ เชืÉอมโยงธุรกิจซึÉงกนัและกนัเช่นเราไปมีประชุมเรากจ็ะไปใช้

ร้านอาหารของสมาชิกYECดว้ยกนัเราจะซืÊอของขวญั ของฝากไปใหก้บัใคร ในเทศกาลต่างๆ เรากไ็ปซืÊอร้านคา้

สมาชิกYEC ของเรา นีÉคือการช่วยเหลือเกืÊอกลูธุรกิจซึÉงกนัและกนัเราตอ้งทาํใหทุ้กคนอยากจะเขา้มาเป็น สมาชิก

YEC ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เราตอ้งประชาสมัพนัธอ์งคก์รของเราใหเ้ป็นทีÉรู้จกัของบุคคลทั Éวไป ทาํใหส้มาชิก

ทราบว่าเขา้มาอยูY่EC แลว้ไดสิ้ทธิประโยชน์ อะไรบา้ง 



 นายประโยชน์  โสรัจจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ขอชมเชย ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จดังานไดดี้มาก อลกัาร 

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ  7 เรืÉองสรุปรายรับ-รายจ่าย เดือนมกราคม – มถุินายน 2562 

นายสมชัญย์งศิริ (เหรัญญิก)กล่าวรายงานฐานะทางการเงินสรุปรายรับ-รายจ่าย เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

มตทิีÉประชุม รับรอง  
 

วาระทีÉ  8  เรืÉองอืÉนๆ  (ถ้าม)ี 

 นายพรชัย  ธรรมจรูญ (ผู้จดัการหอการฯ) กล่าวว่าการจดัใหค้วามรู้แก่สมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใน

เรืÉองต่างๆ ทีÉเป็นเรืÉองใกลต้วัและเกิดประโยชน ์

ทีÉจดัแล้ว คอื 

เชิญพลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้เรืÉ องในเรืÉองเกีÉยวกบัระเบียบและแนวทางปฏิบติัทีÉถูกตอ้งต่อ

การจดัเก็บนํÊ ามนัเชืÊอเพลิงและปริมาณการใชใ้นสถานประกอบการ และการพาณิชยเ์พืÉอการคา้ในสาขาอาชีพต่างๆ 

รวมถึงเชืÊอเพลิงอืÉนๆ ทีÉตอ้งควบคุเมืÉอวนัทีÉ 26 มิถุนายน  2562 ณ สาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เชิญโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาให้ความรู้เรืÉ องเรืÉ องการพฒันาพืÊนทีÉเพืÉอการพาณิชยที์Éสอดรับ

กบัพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562 (ประกาศใช ้24 พ.ค.2562)เมืÉอวนัทีÉ 10 กรกฎาคม 2562ณ สาํนักงานหอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ทีÉจะกาํหนดจดั คอื 

เชิญอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้เรืÉอง รง.4 

เชิญประกนัสงัคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้ในเรืÉองการทาํประกนัตนของแรงงานต่างดา้ว 

เชิญสรรพากรพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้ในเรืÉองภาษีอากร 

เชิญพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มาใหค้วามรู้ในเรืÉองการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน ์

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (รองประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราร่วมกบักาชาดจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

จดัโครงการบริจาคโลหิตเนืÉองในโอกาส85 ปีหอการคา้ไทยในวนัพฤหสัทีÉ 18 กรกฎาคม 2562 เวลาศนูย ์8.30 - 

12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ ชัÊน 2 หลงัโบสถใ์หม่ วดัโสธรวรารามวรวิหารจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บบริจาคโลหิต จาํนวน 224 คน ไดรั้บโลหิตจาํนวน 100,800 ซีซี ตอ้งขอขอคุณ นายพงษศ์กัดิÍ  



เสริมศกัดิÍ ศศิธร รองประธานหอการคา้ มอบเสืÊอ จาํนวน 60 ตวั ในนาม บริษทั เฮอร์เทจฮอนดา้ ออโตโบบิล จาํกดั 

ในการจบัรางวลั สาํหรับ ผูร่้วมบริจาคโลหิตในครัÊ งนีÊ  

ประโยชน์ โสรัจกิจ (ประธาน) กล่าวว่า ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และผูป้ระกอบการทีÉสนใจ ร่วมสัมมนาเพืÉอสร้างความเขา้ใจเกีÉยวกบั EEC ให้แก่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ในวนัเสาร์ทีÉ 27 กรกฎาคม 

2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอ้งราชพฤกษ ์บี โรงแรมซนัไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์ กอลฟ์ จงัหวดัฉะเชิงเทราจะ

ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกบัเรืÉ องผงัเมือง และผงั EEC ขึÊน มาช่วยกนันาํเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบ

ต่างๆ ทีÉไดรั้บต่อธุรกิจและกิจการของท่าน ในวนัทีÉ 27 กรกฎาคม 2562 เพืÉอให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ การ

พฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวดั

ฉะเชิงเทรา และสมาคมอสงัหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเสนอให้แกไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองฯ เพืÉอ

จะไดส่้งเสริมการคา้ การลงทุน การพฒันาพืÊนทีÉ ใหมี้ความถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็นธรรม กบัสภาพพืÊนทีÉปัจจุบนั

อยา่งแทจ้ริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ จงัหวดั ทอ้งถิÉน และประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เรืÉ องทีÉ

หอการคา้ฯ เสนอใหแ้กไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองฯขอใหคุ้ณณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร ทีÉปรึกษาหอการคา้ฯ 

เป็นผูใ้หข้อ้มลูต่างๆ 

นายณรงคศ์กัดิÍ   แกว้เมืองเพชร (ปรึกษา) กล่าวว่าตามทีÉรัฐบาลไดมี้การกาํหนดเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC)  เพืÉอรองรับการขบัเคลืÉอนเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิÉมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยในระยะแรกดาํเนินการนาํร่องในพืÊนทีÉ 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง นัÊนซึÉงในส่วนของการพฒันาพืÊนทีÉจงัหวดัเพืÉอรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ในส่วนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตามผงัเมืองรวมชุมชนต่าง  ๆทีÉประกาศใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  ยงัเป็นอุปสรรคที์Éส่งผลต่อการพฒันาความเจริญเติบโต ทัÊงในดา้น

การคา้การลงทุนต่าง  ๆทัÊงการพฒันาทีÉอยูอ่าศยั การพฒันาเพืÉอการพาณิชย ์การต่อยอดการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง  ๆ

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีÉต่อเนืÉองกบัอุตสาหกรรมเดิม , อุตสาหกรรม SME , อุตสาหกรรมบริการต่าง  ๆ ไม่เป็นไปตาม

ศกัยภาพของพืÊนทีÉและสอดคลอ้งกบัการพฒันาไปสู่ EECดงันัÊน เพืÉอใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ การพฒันาเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และยทุธศาสตร์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอุปสรรคจากขอ้

กฎหมายผงัเมืองต่างๆ เพืÉอจะไดส่้งเสริมการคา้ การลงทุน การพฒันาพืÊนทีÉ ใหมี้ความถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็น

ธรรม กบัสภาพพืÊนทีÉปัจจุบนัอยา่งแทจ้ริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ จงัหวดั ทอ้งถิÉน และประชาชน

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสมาคม

อสงัหาริมทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเสนอใหแ้กไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองฯ ดงันีÊ  



1.เห็นควรเปลีÉยนแนบทา้ยประกาศผงัเมืองจาก Positive List เป็น Negative List โดยหา้มตัÊงโรงงานตาม

บญัชีแนบทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัทีÉ 3 (พ.ศ.2542) เรืÉอง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการ

ดาํเนินงาน เช่น เคมีชีวภาพ ปิโตรเคมี เป็นตน้ ยกเวน้โรงงานทีÉอยูใ่น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ทีÉส่งเสริม 

 2.การขยายโรงงาน ใหส้ามารถขยายไดใ้นพืÊนทีÉทีÉดินของตนเองทีÉมีกรรมสิทธิÍ  หรือสิทธิครอบครอง ก่อน

วนัประกาศผงัเมืองฯ ทัÊงนีÊ ใหร้วมถึงทีÉดินทีÉไม่ติดต่อเป็นแปลงเดีÉยวกนั จากถนน ลาํราง หรือคลองตามธรรมชาติ 

3. การใชป้ระโยชน์บนทีÉดินริมถนนทางหลวงแผน่ดินสายหลกั ขอใหมี้การกาํหนดระยะเวน้ร่น  

สาํหรับอาคารเพืÉอการพาณิชย ์แทนการหา้ม เช่น ระยะห่างตามกฎหมายทางหลวง 6 เมตร เป็น 12-16-20 เมตร หรือ

อาจกาํหนดใหถ้นนเส้นทางนัÊน เป็นทางคู่ขนาน และช่องทางด่วนเพืÉอแบ่งแยกชุมชน ออกจากรถยนต์ทีÉเดินทาง

ระหว่างเมืองส่วนถนนสายรอง ทีÉไม่ไดเ้ป็นถนนสายหลกัสาํหรับเดินทางระหว่างเมือง ขอแกไ้ขให้พฒันาเพืÉอการ

พาณิชยไ์ด ้ตามความสอดคลอ้งเหมาะสมในแต่ละพืÊนทีÉ 

4. ระยะเวน้ร่นแม่นํÊ าบางปะกง และลาํคลองต่างๆ(ตามรายชืÉอเดิม) ขอให้แกไ้ขเป็นไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

สาํหรับกิจการว่าดว้ย โรงงาน ส่วนการพฒันาดา้นอืÉนๆ เช่น ทีÉอยูอ่าศยั โรงแรม หรือเพืÉอการพาณิชย ์ขอให้มีความ

สอดคลอ้งเหมาะสม กบัพืÊนทีÉปัจจุบนันัÊนๆ 

5.ขอแกไ้ขปรับปรุงประกาศแนบทา้ยกระทรวง ทีÉไม่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม หรือเป็นไปไม่ได ้ในการ

ใชป้ระโยชน์บนทีÉดิน เพืÉอส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทัÊ งทีÉอยู่อาศยั การพาณิชย ์และอุตสาหกรรมต่างๆ  ขอ้จาํกัด 

ขอ้กาํหนด หรือขอ้หา้มต่างๆนัÊน ตอ้งมีความสอดคลอ้งเหมาะสม กบัศกัยภาพของพืÊนทีÉ ณ.ปัจจุบนั โดยยึดโยงกบั

โครงสร้างพืÊนฐาน ระบบการคมนาคมขนส่ง ทีÉมีอยูใ่นปัจจุบนั และมีขึÊนในอนาคต เช่น การขุดดิน ทีÉมีกฎหมายอืÉน

กาํกบัดูแล และควบคุม (พ.ร.บ.ขุดดิน/ถมดิน และพ.ร.บ.โรงงาน) 

 6.พืÊนทีÉอนุรักษเ์กษตรกรรม (สีเขียวลายขาว) ขอแกไ้ขใหโ้รงงานสาํหรับแปรรูปการเกษตร หรือเกีÉยวขอ้ง

กบัการเกษตร และไม่ส่งผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม สามารถทาํได ้

 7. พืÊนทีÉเกษตรกรรม (สีเขียว) แกไ้ขใหส้ามารถ สร้างโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานได ้

โดยยกเวน้โรงงานอุตสาหกรรมทีÉมีผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม 16 ชนิด เท่านัÊน 

 8. ขอแกไ้ข ใหโ้รงงานอุตสาหกรรมทีÉมีอยู ่สามารถแกไ้ขเปลีÉยนแปลง ประเภทของกิจการได ้เพืÉอให้

ถกูตอ้งเหมาะสมกบัสภาพของธุรกิจ กิจการ ความเปลีÉยนแปลง และการแข่งขนัในอนาคต เช่นยานยนตไ์ฟฟ้า และ

อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค เป็นตน้ 

 9.ขอใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมทีÉมีอยู่เดิม สามารถเปลีÉยนประเภท รง.4 ได ้และสามารถเปลีÉยน/โอนผูถื้อ

ครอบครองได ้เพืÉอการสานต่อธุรกิจต่อไปได ้

 10. ขอแกไ้ข การพฒันาทีÉอยูอ่าศยั เช่น บา้นเดีÉยว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ บา้นแถว ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย ์จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา นอกจากการเติบโตจะขยายตวัไปจากเมือง จากอาํเภอต่างๆแลว้  ยงัขยาย และพฒันาไปตามแนวถนนสายสาํคัญ  ๆทีÉมี

พืÊนทีÉใกลเ้คียงกรุงเทพมหานครอีกดว้ย เช่น ถนน 304 สุวินทวงค ์และถนน ฉ.ช.3001 (เทพราช-ลาดกระบงั) 

11.ขอแกไ้ข ใหพ้ฒันาทีÉอยูอ่าศยัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การเดินทาง/ขนส่งทางราง (รถไฟ)  



ตามพืÊนทีÉรอบสถานีรถไฟทางคู่ต่าง  ๆเช่น สถานีคลองอุดมชลจร สถานีคลองเปรง สถานีบางพระ และสถานีบางเตย เป็นตน้ 

 12.ผงัสีเหลืองขอใหส้ามารถใชพื้ÊนทีÉเพืÉอการจดัสรรทีÉอยูอ่าศยัขนาด 18 ตารางวาขึÊนไปได ้

 13.ผงัสีม่วงจุดใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เป็นผงัแบบ mixed use ซึÉงสามารถใชพื้ÊนทีÉเพืÉอการจดัสรรทีÉอยูอ่าศยั

ร่วมกบัพืÊนทีÉเพืÉออุตสาหกรรมได ้

 14.ผงัสีสม้ให้สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และเป็นมิตรกบัสิÉงแวดลอ้ม 

 15.ผงัสีเขียวสามารถทาํเป็นพืÊนทีÉเชิงท่องเทีÉยว และทาํเป็นรีสอร์ทหรือธุรกิจทีÉส่งเสริมการท่องเทีÉยวได ้

ทางหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวดัฉะเชิงเทรา และสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ขอเสนอใหแ้กไ้ขหรือปรับปรุงกฎหมายผงัเมืองฯ ดงันีÊ  

มตทิีÉประชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 

 

( นางวรนิตกตญาณ ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
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